

Số: 304/BC-HĐND

Đắk Tô, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC:

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Xã hội được bầu 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 07 Ủy viên, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định. Trưởng Ban và các Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm, Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Hiện nay, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có 07 thành viên, giảm 02 Ủy viên do được điều động phân công công tác khác. Nhìn chung, các thành viên của Ban đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có kinh nghiệm công tác, là lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, có tâm huyết và kỹ năng hoạt động, có kiến thức hiểu biết về pháp luật, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Kinh tế - Xã hội làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng và ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên của Ban. Lãnh đạo Ban thường xuyên giữ mối quan hệ và lắng nghe ý kiến góp ý, thảo luận từ các Ủy viên của Ban để thống nhất nội dung liên quan đến công việc của Ban.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Xã hội đã nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị các nội dung¹ phục vụ cho việc tổ chức 16 kỳ họp HĐND huyện² đều đảm bảo yêu cầu theo quy định và được HĐND huyện thông qua tại các kỳ họp.

¹ Các nội dung trình tại kỳ họp của Ban gồm: Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và chương trình công tác trọng tâm của Ban; Báo cáo kết quả giám sát và Báo cáo thẩm tra các nội dung kỳ họp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

² 16 kỳ họp HĐND huyện khóa XIII gồm: 11 kỳ họp thường kỳ, 02 kỳ họp bất thường và 03 kỳ họp chuyên đề.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kinh tế - Xã hội đã thẩm tra 53 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện. Báo cáo thẩm tra của Ban cơ bản đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định, có chất lượng; các ý kiến, kiến nghị của Ban luôn được UBND huyện và các ngành có liên quan tiếp thu, giải trình bổ sung khi cần thiết.

Các thành viên của Ban tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND huyện và các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND huyện. Hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp được các thành viên của Ban tích cực tham gia. Trong nhiệm kỳ, các thành viên của Ban đã có những ý kiến thảo luận và ý kiến chất vấn, phát biểu, trao đổi cung cấp thông tin tới các đại biểu những vấn đề mà đại biểu quan tâm thuộc trách nhiệm của Ban để đại biểu có thêm thông tin đa chiều trước khi biểu quyết.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát:

Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban có những chuyển biến, đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, nhất là các vấn đề đang được cử tri quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Ban đã tổ chức **13 cuộc giám sát, khảo sát**³ tại 44 đơn vị, địa phương; qua đó, có 89 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và đơn vị có liên quan để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình giám sát, khảo sát, các thành viên của Ban đã phát huy vai trò trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tham gia ý kiến đóng góp, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh và hạn chế ở cơ sở để phản ánh với Thường trực HĐND, UBND huyện. Sau mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kiến nghị sau khảo sát, giám sát; về cơ bản, các đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau khảo sát, giám sát.

Ngoài ra, các thành viên của Ban cũng tích cực tham gia cùng với các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện.

3. Hoạt động thẩm tra:

Công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định, chất lượng các báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên. Tại các kỳ họp HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã thực hiện thẩm tra và xây dựng

³ - 09 đợt giám sát chuyên đề về: (1) Tình hình thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP, Nghị định 35/2015/NĐ-CP về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện; (2) Công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tình hình thực hiện Đề án số 34/ĐA-UBND, ngày 09/9/2009 của UBND huyện về thành lập Tổ tự quản về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; (3) Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND, ngày 23/7/2013 của HĐND huyện khoá XII về việc phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025; (4) Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện; (5) tình hình, kết quả thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn huyện; (6) Tình hình thực hiện các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2018; (7) Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; (8) Tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 -2019; (9) Tình hình thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- 04 đợt khảo sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

53 báo cáo thẩm tra⁴. Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra, Ban phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên nghiên cứu các nội dung thẩm tra và tổ chức họp thống nhất nội dung thẩm tra trước khi trình kỳ họp HĐND huyện. Trong quá trình thẩm tra, các thành viên của Ban đã tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp đối với những vấn đề quan trọng, bức xúc và đề xuất những giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Ban còn đề xuất cho Thường trực HĐND huyện cho ý kiến trả lời đối với các văn bản của UBND huyện về các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách, đầu tư xây dựng⁵, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện trong quản lý, điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đúng quy định

4. Các hoạt động khác:

- Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND huyện và các Ban HĐND huyện.

- Xây dựng Tờ trình đề nghị Thường trực HĐND huyện phê chuẩn cho thôi Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội⁶ do được điều động phân công công tác khác.

- Tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng thời, tham gia cùng đoàn của Thường trực HĐND huyện tổ chức làm việc với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

- Tham dự họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện và tham dự các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện và các cơ quan, đơn vị tổ chức mời dự.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định; tích cực tham mưu đề xuất cho Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện; tập trung thực hiện tốt công tác thẩm tra, giám sát. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung chương trình giám sát, khảo sát. Công tác thẩm tra của Ban tiếp tục có những chuyển biến tích cực, chất lượng từng bước được nâng cao.

Các Ủy viên của Ban đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Thường

⁴ Nội dung thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng, cả năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; dự toán ngân sách 6 tháng, cả năm; quyết toán ngân sách; phân bổ nguồn kết dư ngân sách; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm; quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án; quy hoạch sử dụng đất...

⁵ Cụ thể về việc điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (*nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện*); việc phân bổ các nguồn vốn tăng thu năm 2019, tăng thu sử dụng đất năm 2020; thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020; chủ trương đầu tư các công trình làm đường, trường học...

⁶ Đối với 02 đồng chí Bùi Tiến Lý và Võ Bá Trung vì được điều động phân công công tác khác.

xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện và các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định.

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Hầu hết các thành viên của Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, đảm nhiệm những chức vụ chủ chốt tại một số cơ quan, đơn vị của huyện, xã nên chưa sắp xếp được nhiều thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban, nhất là trong các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

- Chất lượng một số báo cáo thẩm tra còn hạn chế, tính phản biện chưa cao, do một số báo cáo, hồ sơ, tài liệu của các đơn vị trình thẩm tra chưa đầy đủ, chưa đảm bảo đúng thời gian, chất lượng theo quy định; một số thành viên của Ban chưa sắp xếp thời gian để nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung thẩm tra.

- Hoạt động giám sát, khảo sát tuy đã được cải tiến, đổi mới và có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một số kiến nghị sau giám sát chưa được giải quyết triệt để do việc theo dõi, đôn đốc của Ban đối với các đơn vị liên quan thực hiện kiến nghị đôi khi chưa thường xuyên. Một số đơn vị chưa thật sự coi trọng hoạt động giám sát, khảo sát của Ban nên việc chuẩn bị nội dung và báo cáo phục vụ giám sát, khảo sát còn chậm, chất lượng chưa cao.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA THỰC TIỄN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ - XÃ HỘI:

1. Các Ủy viên của Ban cần phát huy vai trò trách nhiệm, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong công tác thẩm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ khác được Thường trực HĐND huyện phân công theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

2. Tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động giám sát của Ban, chú trọng đến chất lượng và hiệu quả; kết hợp nhiều hình thức giám sát khác nhau như giám sát qua xem xét văn bản, khảo sát thực tế, giám sát chuyên đề... Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện ý kiến, kiến nghị sau khảo sát, giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các đơn vị, địa phương.

3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thực hiện đúng trình tự theo luật định, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban đối với những vấn đề cụ thể, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở để các đại biểu HĐND có thêm thông tin để thảo luận và quyết định, góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND phát huy được hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp, hoạt động giám sát, công tác thẩm tra..., qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, cũng như trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VP, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ – XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Thao
Nguyễn Thị Minh Thao